
 

                                                

 

Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttaþing 
Aðalþing 16. mars 2025 

 
Mótorhjóla- og snjósleðaíþróttaþing MSÍ 2025 var haldið í fundarsal ÍSÍ laugardaginn 16. mars 2025 kl. 
10:00. 
 
Mæting: 

Sveinn Logi Guðmannsson (KK), Guðmundur Gústafsson (UMFS), Pétur Smárason (VÍK), Arnar Snær 
Rafnsson (VÍK), Galti Jóhannsson (VÍk) Björk Erlingsdóttir (MotoMos), Guðbjartur Ægir Ágústsson 
(UMF.Þór), Ingófur Snorrasson (KK)Bjarki Sigurðsson(KKA), Ragheiður Brynjóflsdóttir (UMFS), Eric Mani 
Gústafsson (UMFS), Sigurður Stefánsson (VÍR), Júlíus Ævarsson (VÍR), Sigjón Snær Jónsson(Hreppakappar), 
Sigþór Eiðsson (UMF Hekla),  Kári Mímisson  fulltrúi ÍSÍ 

 

1. Fundur settur 
Guðmundur Gústafsson  formaður MSÍ býður fólk velkomið og setur Þingið.  Í framhaldi leggur 
Guðmundur til að Pétur Smárason verði fundarstjóri, Sveinn Logi ritar,  

 

2. Kosning 3 manna kjörbréfanefndar 
Ingólfur, Sigurjón og Guðbjartur eru kjörnir í kjörbréfanefnd 

 

3. Skýrsla stjórnar lögð fram 
Guðmundur kynnir og fer yfir skýrslu stjórnar fyrir árið 2024. Áður var Karl Gunnlaugssonar félag minnst 
með 1 mínútu þögn. Í framhaldi var skýrsla stjórnar samþykkt á fundinum. 

. 
 

4. Endurskoðaðir reikningar sambandsins lagðir fram 
Sveinn Logi Guðmannsson gjaldkeri MSÍ lagði fram rekstar og ársreikning sambandsins sem staðfestir hafa 
verið af skoðunarmönnum sambandsins.  

 

5. Umræður og samþykkt reikninga 
Reikningar samþykktir með fyrirvara um að færa senda og talstöðvar inn í eignir, fastafjármuni í Ársreikning  

 



 

                                                

 

6. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram 
Sveinn Logi  gjaldkeri MSÍ lagði fram kostnaðaráætlun fyrir 2025 og var hún samþykkt einróma á þinginu. 

7. Lagabreytingartillögur  
Engar lagabreytingar lagar fram á þinginu  

     

8. Kosningar 
a) Stjórn og varastjórn 

Guðmundur Gústafsson bauð sig áfram sem formaður til eins árs og var sjálfkjörin 

Pétur Smárason og Sveinn Logi Guðmannsson voru kosnir á síðasta þing og sitja í stjórn fram að næsta 
þingi 2026. 

Oddur Jarl Haraldsson gefur ekki kost á sér áfram en Guðbjartur Ægir Ágústsson kemur inn í stjórn í hans 
stað og Björk Erlingsdóttir og sitja þau  í stjórn til tveggja ára. 

 Ingólfur Snorrason,  Ragnheiður Brynjólfsdóttir og Jónatan Þór Halldórsson  sitja í varastjórn til eins árs. 

b) Skoðunarmenn reikninga  

Halldóra Ósk Ólafsdóttir og Ingimundur Helgason voru einróma kjörin skoðunarmenn sambandsins 

c) Fulltrúa á Íþróttaþing ÍSÍ, skv. Lögum ÍSÍ, á því ári sem Íþróttaþing ÍSÍ fer fram 

Ný stjórn ákveður hverjir fyrir hönd sambandsins sitja þing ÍSÍ 

d) Kosning dómenda dómsstóls MSÍ 

Ný stjórn fær umboð frá þinginu til að skoða þessi mál betur. Ekki ljóst að MSÍ þurfi að hafa sér lögmenn á 
sýnum vegum. Hins vega getur stjórn leita til lögmanna sé þess þörf.  

9. Ávarp gesta og umræður 
Umræður um ýmis mál 

 Ræða hvort MSÍ þurfi í raun að hafa 3 lögmenn skráða  
 Ingólfur Snorrason fór yfir fund með FIM Noricd sem Ingólfur og Sveinn Logi fóru á í nóvember    
 Pétur fór yfir hvernig  þeir aðilar upplifuðum keppnisstjóra námskeið í lok síðasta árs. 
 Rætt um að Hard enduro verði meira áberandi á næsta tímabili 
 Stefnt að því að nóta skráningakerfi MSÍ í allar keppnir fyrir næsta tímabil 
 ÍSÍ er að setja aukið vægi í afreksstarf með Vésteini  

 

 



 

                                                

10. Þingslit 
Þingi slitið kl 12:20 

 

 

 


